

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG HÒA HIỆP NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND
V/v triển khai nội dung tại Báo cáo
số 11-BC/BCĐ ngày 05/02/2024
của Ban chỉ đạo phòng, chống tham
những, tiêu cực tỉnh

Hòa Hiệp Nam, ngày tháng 3 năm 2024

Kính gửi: - Cán bộ, công chức và người lao động UBND phường.

Thực hiện Công văn số 1150/UBND-TTr ngày 27/02/2024 của UBND thị xã Đông Hòa về việc Triển khai nội dung tại Báo cáo số 11-BC/BCĐ, ngày 05/02/2024 của Ban chỉ đạo phòng, chống tham những, tiêu cực tỉnh, UBND phường yêu cầu các cán bộ, công chức, người lao động làm việc tại UBND phường triển khai thực hiện một cách có hiệu quả một số nội dung sau:

- Thực hiện kịp thời, đầy đủ, hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham những, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Trung ương, Bộ Chính trị, của Ban Chỉ đạo Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham những, tiêu cực.

- Tăng cường công tác phòng ngừa tham những, kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham những, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội. Trọng tâm là công tác quản lý, sử dụng tài chính công, mua sắm tài sản công, đất đai, đấu thầu, đấu giá, lựa chọn nhà đầu tư; về trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật về phòng, chống tham những, tiêu cực, nhất là công tác kê khai tài sản; thực hiện quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực như quy hoạch, sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Thực hiện nghiêm quy chế phối hợp trong phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện tham những, nhiều đơn thư phản ánh, tố cáo tham những; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham những; Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham những, lãng phí, tiêu cực, Hướng dẫn số 25-

HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực.

- Phối hợp với cơ quan cấp trên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, xử lý nghiêm các sai phạm có liên quan đến quản lý sử dụng tài chính công, mua sắm tài sản công, trong quản lý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản và việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Đẩy mạnh, tạo chuyển biến rõ rệt hơn công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”, những nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu.

Yêu cầu các toàn thể cán bộ, công chức và người lao động tại UBND phường triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT phường;
- Thanh tra thị xã (b/cáo);
- Lưu: VT, UBND.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trí